



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ระหว่างวันที่ ๖ - ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรพส. รับวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ / ฝึกซ้อม วันที่ ๔ - ๕ มกราคม ๒๕๖๐



ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปิดเผยว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งเรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ จำนวนประมาณ ๒๒,๕๘๐ คน ณ หอประชุมที่บังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งภาคเข้าและภาคบ่ายออกไปก่อน
บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการดังกล่าวระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มกราคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. ตามลำดับ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
แจ้งว่า บัณฑิต มรพส. จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่บังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมในวันที่ ๔ - ๕ มกราคม
๒๕๖๐ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยทีมงานกองพัฒนานักศึกษานัดหมายประชุมเบื้องต้น
ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับบัณฑิต และญาติบัณฑิต
ให้เกิดความประทับใจ และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความเรียบร้อยถูกต้อง และสมบูรณ์แบบมากที่สุด ซึ่งทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ผ่านข่าวสาร "ศรีพิบูลฯ" ให้ทราบในโอกาสต่อไป

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์

มรพส. ลงนาม (MOU) กับ กสท. โทรคมนาคม และ บริษัท แพลกอน จำกัด นวัตกรรมการพัฒนาสู่สถาบันการศึกษา สร้างความได้เปรียบการแข่งขันบนเวทีโลก



เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส. เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุม ท ๔๑๐ อาคารที่ปวิษฐฎ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีองค์ภาคเอกชนที่ร่วมลงนามในครั้งนี้คือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพลกอน จำกัด ซึ่งมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยจะมีการจัดตั้งโครงการนวัตกรรมการพัฒนา นำองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่นักศึกษาโดยขอขอบเขตความร่วมมือที่จะร่วมกันดำเนินการ คือ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, สรรหาผู้เชี่ยวชาญ, หลักสูตรฝึกงาน, การสร้างธุรกิจ, การเรียนการสอนออนไลน์ และเป็นช่องทางเสริมสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพแก่นักศึกษาให้มีความรู้รอบด้าน สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตและจำวัน ตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติ ให้ยั่งยืนต่อไป

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน



เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ และเอกสารบรรณการ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จัดโครงการวัฒนธรรม ๑๐ ประเทศอาเซียน ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จ.พิษณุโลก โดยมี อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นประธาน เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น มุ่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Community) โดยจัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติในอาเซียน, การเสวนาลอยกระทงอาเซียน, ฝึกการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนชิมอาหารเอกลักษณ์ของประเทศในอาเซียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ